

đặc khu trực thuộc trung ương thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

K. T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó Chủ tịch

VÕ VĂN KIẾT

QUYẾT ĐỊNH của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 351-CT ngày 18-12-1987 về việc sửa đổi chế độ phụ cấp thâm niên đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ ý kiến Ban Bí thư;

Xét đề nghị của Bộ Lao động — Thương binh và xã hội và Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Chế độ phụ cấp thâm niên đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945 quy định ở điều 1 Quyết định số 293-CT ngày 12 tháng 10 năm 1987 nay sửa lại như sau:

«Cán bộ hoạt động cách mạng từ trước tháng 8 năm 1945, kể cả đương chức và nghỉ hưu, đang hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi hàng tháng 20 đồng mỗi thâm niên hoạt động, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 1987 được nâng lên 215 đồng/tháng».

K. T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó Chủ tịch

VÕ VĂN KIẾT

CÁC BỘ

LIÊN BỘ

**LAO ĐỘNG — THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI — TÀI CHÍNH — ỦY BAN
HỢP TÁC KINH TẾ VĂN HÓA VỚI
LÀO VÀ CAM-PU-CHIA**

THÔNG TƯ liên Bộ số 2-TT/LB ngày 15-6-1987 hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung chế độ đối với công nhân viên chức sang làm chuyên gia và phục vụ chuyên gia giúp Lào và Cam-pu-chia.

Thi hành Quyết định số 279-CT ngày 31-10-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, liên Bộ Lao động — Thương binh và xã hội — Tài chính — Ủy ban Hợp tác kinh tế văn hóa với Lào và Cam-pu-chia hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung chế độ đối với công nhân, viên chức sang làm chuyên gia và phục vụ chuyên gia giúp Lào và Cam-pu-chia như sau:

I. CHẾ ĐỘ TRÊN ĐẤT BẠN

Công nhân viên chức sang làm chuyên gia và phục vụ chuyên gia ở Lào và Cam-pu-chia hàng tháng được Ban cấp tiền ăn và tiêu vật bằng tiền kíp (Lào) hoặc tiền Riêl (Cam-pu-chia) theo chế độ do hai bên thỏa thuận. Khi hai bên có thỏa thuận mới về chế độ đãi ngộ thì chuyên gia và người phục vụ chuyên gia được hưởng theo quy định mới và được sử dụng toàn bộ số tiền được đài thọ để chi dùng cho bản thân trên đất Bạn. Nhà nước không thu lại một phần mức tiền Bạn đã cấp

cho chuyên gia và người phục vụ chuyên gia giúp Lào và Cam-pu-chia.

II. CHẾ ĐỘ ĐỀ LẠI CHO GIA ĐÌNH

Chuyên gia và người phục vụ chuyên gia trong thời gian công tác trên đất Bạ được đề lại cho gia đình:

— Toàn bộ tiền lương cấp bậc hoặc lương chức vụ.

— Phụ cấp chênh lệch giá sinh hoạt theo vùng.

— Phụ cấp khu vực, phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên đặc biệt hoặc phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang được hưởng ở trong nước trước khi có quyết định đi làm chuyên gia hoặc phục vụ chuyên gia.

1. Tiền lương. Tiền lương cấp bậc hoặc lương chức vụ là mức lương của công nhân viên chức được xếp theo quy định tại Nghị định số 235-HĐBT ngày 18-9-1985 của Hội đồng Bộ trưởng trước khi sang làm việc ở Lào và Cam-pu-chia.

Được áp dụng chế độ nâng bậc lương hàng năm như công nhân, viên chức trong nước theo quy định chung của Nhà nước, và khi được nâng bậc lương thì tiền lương đề lại được tính theo mức lương mới. Mức lương này cũng làm cơ sở để tính các chế độ phụ cấp theo quy định trên.

2. Phụ cấp chênh lệch giá sinh hoạt theo vùng: Được tính theo địa điểm của cơ quan, xí nghiệp đang trả lương đề lại cho gia đình. Khi Nhà nước điều chỉnh mức phụ cấp chênh lệch giá sinh hoạt theo vùng thì được tính theo mức phụ cấp điều chỉnh,

3. Phụ cấp khu vực: Được tính như đối với phụ cấp chênh lệch giá sinh hoạt theo vùng.

4. Phụ cấp thâm niên đặc biệt và phụ cấp thâm niên vượt khung: Được hưởng phụ cấp thâm niên đặc biệt hoặc phụ cấp thâm niên vượt khung quy định tại Thông tư số 19-LĐ/TT ngày 14-11-1985 và Thông tư số 11-LĐ/TT ngày 2-10-1986 của Bộ Lao động (nếu trước khi đi làm chuyên gia hoặc phục vụ chuyên gia đang hưởng các phụ cấp này).

5. Được mua một số mặt hàng theo định lượng (trừ lương thực) với giá ổn định quy định tại Quyết định số 122-HĐBT ngày 4-10-1986 của Hội đồng Bộ trưởng. Những nơi thực hiện bù giá cho các mặt hàng đó thì được hưởng bù giá.

Cát tiêu chuẩn lương thực sau tháng đi công tác ở Lào, Cam-pu-chia, ví dụ: Ngày 10-4-1987 đi công tác thì sẽ thôi cấp lương thực từ ngày 1-5-1987. Thời gian về nghỉ phép, công tác... được mua theo định lượng với giá ổn định.

III. CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CON CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LÀM CHUYÊN GIA VÀ PHỤC VỤ CHUYÊN GIA

Đối với con còn phải nuôi dưỡng của công nhân viên chức sang làm chuyên gia và phục vụ chuyên gia giúp Lào và Cam-pu-chia mà đang được mua lương thực, chất đốt theo định lượng thì được tiếp tục mua lương thực và chất đốt (ở nơi đang được cung ứng chất đốt) cho một con theo giá ổn định bán cho công nhân, viên chức quy định tại Quyết định số 117-HĐBT và 122-HĐBT ngày 4-10-1986 của Hội đồng Bộ trưởng. Đối với những nơi đang thực hiện

việc bán định lượng theo giá ổn định với diện rộng hơn cho người phải nuôi dưỡng của công nhân, viên chức thì ở nơi đó cũng áp dụng cho người phải nuôi dưỡng của công nhân viên chức làm chuyên gia và phục vụ chuyên gia giúp Lào và Cam-pu-chia cho đến khi có quyết định mới.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Theo Quyết định số 279-CT ngày 31-10-1986, thông tư này chỉ hướng dẫn sửa đổi lại các nội dung cụ thể tại điểm 1 và 2, điều 1 của Quyết định số 87-CT ngày 1-3-1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và điểm 1,2,3, phần II tại Thông tư số 26-LB/TT ngày 4-6-1985 của liên Bộ Tài chính — Ủy ban Hợp tác kinh tế văn hóa với Lào và Cam-pu-chia, còn các nội dung khác của Quyết định số 87-CT và Thông tư số 26-LB/TT vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-10-1986.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, các địa phương phản ánh về Bộ Lao động — Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Hợp tác kinh tế văn hóa với Lào và Cam-pu-chia để nghiên cứu giải quyết.

K.T. Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác kinh tế Văn hóa với Lào và Cam-pu-chia

Phó Chủ nhiệm

TRẦN QUỐC MẠNH

K.T. Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thứ trưởng

NGÔ THIẾT THẠCH

K.T. Bộ trưởng Bộ Lao động —

Thương binh và xã hội

Thứ trưởng

NGUYỄN ĐĂNG

LAO ĐỘNG — THƯƠNG BINH XÃ HỘI

THÔNG TƯ số 3 - LĐTBXH/TT

ngày 15-6-1987 hướng dẫn về trợ cấp khó khăn cho công nhân, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp và các đối tượng thương binh — xã hội.

Thi hành Quyết định số 179-CT, Quyết định số 180-CT ngày 30-5-1987 và Quyết định số 194-CT ngày 12-6-1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Lao động — Thương binh và xã hội hướng dẫn cụ thể về trợ cấp khó khăn cho công nhân, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp và các đối tượng thương binh — xã hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TRỢ CẤP KHÓ KHĂN

Đối tượng được hưởng trợ cấp khó khăn gồm:

1. Công nhân, viên chức đang làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể, hội quần chúng, các đơn vị sự nghiệp như trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, v.v. nguồn chi trả lương do ngân sách trung ương hoặc địa phương cấp phát, bao gồm:

— Công nhân, viên chức thuộc lực lượng thường xuyên bao gồm cả quân nhân chuyên ngành đang được bảo lưu lương hoặc sinh hoạt phí quân đội, học sinh tốt nghiệp ra trường đang hưởng chế độ tập sự.

— Công nhân, viên chức đi công tác, học tập, đi tham quan hoặc đi chữa bệnh

09653901

Tel: +84-8-3845 6684 * www.ThuVienPhapLuat.com

LawSoft